



วารสารฟ้าใส



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด





CONTENT

สำเนา
ผู้อำนวยการ

สารบัญ

วารสาร **น้ำเต้า**
ขอเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมของนักเรียนความก้าวหน้าในทักษะ
พื้นฐานในการช่วยเหลือตนเอง ของนักเรียน
สาระความรู้ทางด้านการศึกษา และสิ่ง
ขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม วารสาร
น้ำเต้า ในฉบับต่อไป

วารสาร **น้ำเต้า**
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Special Education Center of Roi-et
ที่ปรึกษา : นายวิฑูรย์พงษ์
นภสกลนภกรณ ชัยลา
นราธยา ชวโรย
นางสาวสุจิตา บุญวิเศษ
นางสาววีร วัฒนาวี
นางสาวสาณีน วิฑูรณศรี
นางสาวธีรารัตน์ นิลนอย
นางสาวศิริพร สอนรัมย์
นางสาวศิริพร นิลนอย
นางสาวธีรารัตน์ นิลนอย
ตำแหน่ง : คณะครูและพี่เลี้ยง
ที่ : 45 หมู่ 14 (หมู่เก่า) อ.วิบูลย์
จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทร/โทรสาร : 043-501636 / 043-501636



2. คณะผู้บริหารศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชม
ศทศ.จ.อ.
3. ติดตามการ
ให้บริการตามบ้าน

4. นิเทศติดตาม
หน่วยบริการอำเภอ
6. ร่วมใจช่วยกัน
ปลูกต้นไม้

คณะผู้บริหารศึกษาและพี่เลี้ยง ๒๐๒๓-๒๐๒๔



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์พงษ์ วิฑูรณกร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านปัญญานุกูล โรงเรียนแพรวปัญญานุกูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน และศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบ้าน เข้าศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



กลุ่มเพื่อน SMC

มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนส่วนหนึ่งแก่ศิษย์



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเพื่อน SMC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ส่วนหนึ่งแก่ศิษย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่บ้านของเด็กพิการในเขตพื้นที่หน่วยบริการอำเภอโพนทราย จำนวน 2 ราย
คือ ค.ช.ฉวีรุ่งพรย์ พิพจรูญ (น้องอุไร) ณ บ้าน เหวระประสิทธิ์ ค.เชียงใหม่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และ ค.ชญชญาณิน
วงษาไช (น้องนม) ณ บ้านทองไทย ต.โพธิ์ศรี อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์พงษ์ วิฑูรณกร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
นางชญชญาณิน ภูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร
ศึกษาธิการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยบริการอำเภอเสลภูมิ

ติดตามการให้บริการตามบ้าน



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นักกายภาพและครูประจำหน่วยบริการอำเภอเมือง ออกติดตามการให้บริการตามบ้านเด็ก จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองในการ กายภาพบำบัด และวิธีฝึกพัฒนาการเด็กที่บ้าน



วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และครูประจำหน่วยบริการอำเภอเมือง ออกติดตามการให้บริการเด็กที่รับบริการตามบ้าน จำนวน 2 ราย ได้มีการระดมพัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธี ทำกายภาพบำบัด วิธีฝึกพัฒนาการเด็กที่บ้าน และผู้อำนวยการได้จัดทำถึงใจผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กต่อไป



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และครูประจำหน่วยบริการอำเภอเมือง ออกติดตามการให้บริการเด็กที่รับบริการตามบ้าน จำนวน 3 ราย ได้มีการระดมพัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการให้กำลังใจผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไป

นิเทศ ติดตาม ผลการทำแผนตามหน่วยบริการ



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ฝ่าย นำโดย นางสาวกนกวรรณ คูมยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการอำเภอโพนทอง เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยบริการให้มี ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น



เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ฝ่าย นำโดย นางสาวกนกวรรณ คูมยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ของหน่วยบริการอำเภอสุวรรณภูมิ ภูมธรวรสิทธิ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทำแผนตามหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางอุษา หนองไผ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการอำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเขียงขวัญ เพื่อพัฒนา การดำเนินงานของหน่วยบริการ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

ฝึกหัดแข่งเรือวันศุกร์ที่ห้องเรียน และกิจกรรมนันทนาการ



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน และร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกิจกรรม ไหว้พระ ฟังคุณธรรมสืบทอด และนำเหรียญรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลมอบให้แก่นักเรียน ผู้ฝึกหัดแข่งขันฐานทางสังคม และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 62 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ อรุณรัตน์ ไนโอกาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม



แสดงดวงใจยินดี งานเลี้ยงส่ง ดร.อรุณรัตน์ ดลธอณิง



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุบล ธนาธิอ อธิบดีผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี งานเลี้ยงส่ง ดร.อรุณรัตน์ ดลธอณิง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ไนโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา



ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสรุป ชั่งนง รายงานผลการปฏิบัติงาน และร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะครูพร้อมด้วยบุคลากรนำเด็กทำกิจกรรมอาชบำบัด เพื่อฝึกทักษะการทรงตัว การใช้กล้ามเนื้อยืดเล็ก กล้ามเนื้อยืดใหญ่ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ณ ฟาร์มสัตว์ป่า เมืองร้อยเอ็ด



ร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ สืบสานคุณงามความดีของพ่อ

ดำเนินโดย ผู้ช่วยฯศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ข้าราชการเรือนปลูกต้นไม้ทำดีถวายพ่อหลวงเพื่อสืบสานคุณงามความดีของพ่อ



ฝึกหัดแข่งเรือวันศุกร์ที่ห้องเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเด็ก ๆ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ห้องเรียน ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กได้รู้จักทักษะพื้นฐานทางสังคมที่ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และรู้จักการดำรงชีวิต บรรยาภาค ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้ได้แก่เด็ก ๆ ศึกษาดูงาน และมี ความสุข

